

Kiến Xương

Công tác mặt trận góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội



Các tổ tự quản vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Kiến Xương duy trì hoạt động hiệu quả.

Năm 2018, công tác mặt trận của huyện Kiến Xương đạt nhiều kết quả nổi bật, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Qua đó thể hiện rõ vai trò, vị trí của MTTQ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Để nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, MTTQ huyện đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Tăng cường phối hợp với chính quyền và các đơn vị trên địa bàn tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền thu hút đông đảo nhân dân tham gia, từ đó nâng cao nhận thức của các

tầng lớp nhân dân về việc thực hiện các phong trào, hoạt động, tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2018, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ, nhóm nông cốt, các mô hình điểm như khu dân cư an toàn, lành mạnh, không có tội phạm ma túy, dòng họ không có tội phạm, ma túy, xử họ đạo không ma túy, khu dân cư tự quản môi trường... Đặc biệt, đã quan tâm, xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải, các tổ tự quản trong cộng đồng dân cư; duy trì hoạt động 237 tổ hòa giải với 1.783 hòa giải viên, 215 tổ tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị ở cơ sở.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên cụ thể hóa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", hướng trọng tâm cuộc vận động vào việc thực hiện các mục tiêu về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới lồng ghép với vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Việc triển khai nhiều giải pháp sát thực tế, phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân giúp cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả bền vững. Ban công tác

mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư còn tích cực vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giúp đỡ người nghèo. Kết quả, từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2018, Kiến Xương đã huy động được các tầng lớp nhân dân đóng góp vào quỹ vì người nghèo của huyện số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ các cấp trong huyện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 17 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, vốn, giống, tư liệu sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh cho trên 500 người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm và tặng trên 16.800 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018...

Ông Nguyễn Văn Đạt nhấn mạnh: Năm qua, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện chương trình giám sát, phản biện một cách tích cực, hiệu quả. Các lĩnh vực, nội dung giám sát đều xuất phát và tập trung vào việc giải quyết những bức xúc, ý kiến của đồng bào nhân dân, đặc biệt là những vấn đề có liên quan tới an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, việc thực hiện những cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân...

Từ những kết quả đạt được, công tác mặt trận đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kiến Xương, tăng cường sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trên địa bàn.

Vũ Thư

6/7 chỉ tiêu thuế, phí đạt và vượt dự toán

Năm 2018, huyện Vũ Thư thực hiện thu ngân sách nhà nước 181,378 tỷ đồng, đạt 153,4% so với kế hoạch pháp lệnh và bằng 132,9% so với cùng kỳ. 6/7 chỉ tiêu thuế, phí đạt và vượt dự toán, đặc biệt thuế trước bạ đạt 151,9% dự toán và bằng 136,4% so với cùng kỳ. Công tác thu tiền cấp quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí và lệ phí được chính quyền các xã, thị trấn phối hợp quản lý thu chặt chẽ, kịp thời. Trên địa bàn huyện có 227 doanh nghiệp đang hoạt động, nhiều doanh nghiệp duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có số nộp ngân sách về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tăng so với năm trước như Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Đại Thăng, Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu Văn Tiến... Có được kết quả trên là do cấp ủy, chính quyền, ngành Thuế huyện đã triển khai có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thu; tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; quản lý kê khai, phân loại và cưỡng chế nợ thuế chặt chẽ.

Năm 2019, dự toán thu ngân sách nhà nước HĐND tỉnh giao cho huyện Vũ Thư là 108,3 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền và ngành Thuế huyện đã ra 10 giải pháp thực hiện, trong đó tập trung vào công tác quản lý thu thuế, tiếp tục có cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách; đồng thời, quyết liệt thu nợ và hạn chế nợ thuế mới.

QUYNH LƯU

Đông Hòa

60ha quýt sẵn sàng phục vụ thị trường tết

Năm 2018, nông dân xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) đã dành hơn 60ha đất trồng quýt, nhiều hơn năm ngoái khoảng 5ha. Đến thời điểm này, các vườn quýt đều phát triển tốt, quả chín đều, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu chơi quýt cảnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, năm bắt xu thế thị trường, năm nay, ngoài trồng các loại cây quýt cảnh truyền thống, nhiều hộ dân trồng quýt ở xã Đông Hòa còn trồng thêm quýt tết, quýt mi ni, quýt chia thành nhiều tầng quả... không chỉ đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của nhân dân mà còn góp phần tăng giá trị, tăng thu nhập cho bà con.

LÊ HÀ ANH
(Sinh viên thực tập)

THU THỦY

CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG HÀ HỢP TÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN

"Năm 2018, công tác thu ngân sách được chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả khá tốt: 10/10 khoản thu, sắc thuế thu vượt so với dự toán giao" - đó là khẳng định trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 được trình bày tại kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện Hưng Hà khóa XIX. Dẫu biết rằng công tác thu năm qua gặp rất nhiều khó khăn, vậy mà Hưng Hà vẫn có được kết quả cao như thế. Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bùi Thu Hà cho biết: Sức mạnh mang đến thắng lợi nhờ tập thể lãnh đạo Chi cục biết khai thác nội lực, mà cốt lõi là "Hợp tác với các ngành, địa phương trong huyện để phát triển".

Năm 2018 đã đi qua, những điều còn đọng lại trong cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện Hưng Hà chính là bài học của tình thân vượt khó. Con số thu được ẩn chứa bao mồ hôi, công sức của họ suốt một năm qua: tổng thu đạt 148% dự toán, trong đó phần thu do Chi cục quản lý vượt 43,2%. Nhiều sắc thuế tưởng chừng rất khó đạt kết quả cao nhưng vẫn vượt từ 0,3 - 210%. Nguyên nhân do Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành, chính quyền các xã, thị trấn vào cuộc với cơ quan thuế, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách: đón đầu khai thác các nguồn thu trên địa bàn từng xã, hạn chế nợ đọng tiền thuế, phí, lệ phí... UBND huyện ban hành Kế hoạch số 30, Quyết định số 1368 thành lập Ban Chỉ đạo và quyết định thành lập tổ giúp việc để rà soát doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện Kế hoạch số 46 của UBND tỉnh. Tổ chức các cuộc họp định kỳ để xử lý những vướng mắc phát sinh, đề xuất biện pháp, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả công tác thu. Việc làm "nóng lên" trong chỉ đạo thu là điểm tựa để toàn ngành Thuế có thêm động lực, sức mạnh để vượt qua khó khăn. Riêng với Chi cục Thuế huyện đã thành lập 3 đoàn kiểm tra thực hiện triển khai phân tích hồ sơ, đánh giá rủi ro, để xuất kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Đôn đốc doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính, tổ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế phát sinh... đôn đốc doanh nghiệp hợp đồng xây dựng cơ bản kê khai, nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế còn nợ theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Sở Tài chính. Nhờ giải pháp trên đã truy thu và xử phạt gần 2,3 tỷ đồng; giảm

lỗi trên 973 triệu đồng và giảm khấu trừ thuế GTGT hơn 506 triệu đồng, số tiền tuy không lớn nhưng bảo đảm tính công bằng giữa các đơn vị, cá nhân kinh doanh và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Song song với thu mới, Chi cục Thuế huyện đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ. Việc làm này ngành Thuế không đơn độc mà có sự phối hợp chặt chẽ, hết sức có trách nhiệm của Công an huyện Hưng Hà. Chỉ tính năm 2018, Chi cục Thuế, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn đã mời, gọi và truy thu thuế của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, gửi giấy mời đến 27 doanh nghiệp, lập biên bản với 15 doanh nghiệp do giám đốc không có mặt tại địa phương và giám đốc có địa chỉ cư trú ngoài tỉnh. Truy thu tiền thuế và chậm nộp của một doanh nghiệp 18 triệu đồng. Sở dĩ có được kết quả cao trong việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính... thực hiện tốt việc luân chuyển hồ sơ theo quy định để cơ quan thuế xác định chính xác nghĩa vụ tài chính làm cơ sở pháp lý thông báo đến cá nhân, đơn vị thực hiện. Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ cá nhân đầy đủ, nợ đọng tiền thuế đất, nghĩa vụ tài chính để xuất biện pháp xử lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đã quy hoạch khu dân cư; tổng hợp cá nhân nợ tiền sử dụng đất qua thời gian quy định. Giúp UBND huyện quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, hủy kết quả trúng đấu giá, thẩm định hồ sơ để nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất, đề xuất biện pháp xử lý những trường hợp trùng đầu giá nhưng mới thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính. Cung cấp kịp thời hồ sơ thuế đất của cá nhân nông nghiệp, lập biên bản với ngành thuế không đơn độc mà có sự phối hợp chặt chẽ, hết sức có trách nhiệm của Công an huyện Hưng Hà. Chỉ tính năm 2018, Chi cục Thuế, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn đã mời, gọi và truy thu thuế của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, gửi giấy mời đến 27 doanh nghiệp, lập biên bản với 15 doanh nghiệp do giám đốc không có mặt tại địa phương và giám đốc có địa chỉ cư trú ngoài tỉnh. Truy thu tiền thuế và chậm nộp của một doanh nghiệp 18 triệu đồng. Sở dĩ có được kết quả cao trong việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính... thực hiện tốt việc luân chuyển hồ sơ theo quy định để cơ quan thuế xác định chính xác nghĩa vụ tài chính làm cơ sở pháp lý thông báo đến cá nhân, đơn vị thực hiện. Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ cá nhân đầy đủ, nợ đọng tiền thuế đất, nghĩa vụ tài chính để xuất biện pháp xử lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đã quy hoạch khu dân cư; tổng hợp cá nhân nợ tiền sử dụng đất qua thời gian quy định. Giúp UBND huyện quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, hủy kết quả trúng đấu giá, thẩm định hồ sơ để nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất, để xuất biện pháp xử lý những trường hợp trùng đầu giá nhưng mới thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính. Cung cấp kịp thời hồ sơ thuế đất của cá nhân nông nghiệp, lập biên bản với ngành thuế không đơn độc mà có sự phối hợp chặt chẽ, hết sức có trách nhiệm của Công an huyện Hưng Hà. Chỉ tính năm 2018, Chi cục Thuế, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn đã mời, gọi và truy thu thuế của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, gửi giấy mời đến 27 doanh nghiệp, lập biên bản với 15 doanh nghiệp do giám đốc không có mặt tại địa phương và giám đốc có địa chỉ cư trú ngoài tỉnh. Truy thu tiền thuế và chậm nộp của một doanh nghiệp 18 triệu đồng. Sở dĩ có được kết quả cao trong việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính... thực hiện tốt việc luân chuyển hồ sơ theo quy định để cơ quan thuế xác định chính xác nghĩa vụ tài chính làm cơ sở pháp lý thông báo đến cá nhân, đơn vị thực hiện. Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ cá nhân đầy đủ, nợ đọng tiền thuế đất, nghĩa vụ tài chính để xuất biện pháp xử lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đã quy hoạch khu dân cư; tổng hợp cá nhân nợ tiền sử dụng đất qua thời gian quy định. Giúp UBND huyện quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, hủy kết quả trúng đấu giá, thẩm định hồ sơ để nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất, để xuất biện pháp xử lý những trường hợp trùng đầu giá nhưng mới thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính. Cung cấp kịp thời hồ sơ thuế đất của cá nhân nông nghiệp, lập biên bản với ngành thuế không đơn độc mà có sự phối hợp chặt chẽ, hết sức có trách nhiệm của Công an huyện Hưng Hà. Chỉ tính năm 2018, Chi cục Thuế, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn đã mời, gọi và truy thu thuế của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, gửi giấy mời đến 27 doanh nghiệp, lập biên bản với 15 doanh nghiệp do giám đốc không có mặt tại địa phương và giám đốc có địa chỉ cư trú ngoài tỉnh. Truy thu tiền thuế và chậm nộp của một doanh nghiệp 18 triệu đồng. Sở dĩ có được kết quả cao trong việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính... thực hiện tốt việc luân chuyển hồ sơ theo quy định để cơ quan thuế xác định chính xác nghĩa vụ tài chính làm cơ sở pháp lý thông báo đến cá nhân, đơn vị thực hiện. Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ cá nhân đầy đủ, nợ đọng tiền thuế đất, nghĩa vụ tài chính để xuất biện pháp xử lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đã quy hoạch khu dân cư; tổng hợp cá nhân nợ tiền sử dụng đất qua thời gian quy định. Giúp UBND huyện quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, hủy kết quả trúng đấu giá, thẩm định hồ sơ để nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

PHẠM VIỆT THANH
(Thành phố Thái Bình)



Công ty TNHH Dệt may xuất nhập khẩu Tuấn Anh (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà) luôn chấp hành nghiêm nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Khởi nghiệp từ máy thái bèo

Ở nước ta nói chung, tỉnh ta nói riêng, rất nhiều nông dân đã tự nghiên cứu, chế tạo ra các loại máy móc phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, từ những loại máy móc do mình chế tạo để phát triển, gây dựng nên một doanh nghiệp có quy mô sản xuất, doanh thu lớn như ông Nguyễn Như Linh, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận, xã Thụy Thanh (Thái Thụy) thì không nhiều.



Nhà máy sản xuất máy nông nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận có công suất 70.000 sản phẩm/năm.

Từ chiếc máy thái bèo...

Sinh sống tại vùng quê nghèo xã Thụy Thanh nên trước đây gia đình ông Linh cũng như bao hộ dân khác đều chăn nuôi con gà, con lợn để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có bài học "Hợp tác với các ngành, địa phương trong huyện để phát triển".

Suy nghĩ là vậy nhưng để làm ra một chiếc máy đầu có đơn giản, nhất là đối với những người nông dân như ông Linh mới học hết trung học phổ thông, chưa từng học qua trường, lớp về chế tạo máy móc, kỹ thuật. Không nản chí, vượt khó khăn, ông đã tự mua sách kỹ thuật về nhà tranh thủ ban đêm tự học về, tự học kết cấu vật liệu, cách gia công vật liệu... Rồi tìm đến các cơ sở cơ khí tại các địa phương để tự tìm hiểu, tự học nghề hàn cắt cơ

mở một xưởng sản xuất máy thái rau bèo tại xã Thụy Thanh. Xưởng sản xuất làm không hết việc nên phải thuê mượn thêm lao động trong xã và khu vực xung quanh. Công việc sản xuất ngày càng phát triển, đến năm 2004, tôi thành lập Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận với số vốn kinh doanh 200 triệu đồng. Từ người nông dân nhờ có sáng chế thành công tôi đã trở thành chủ một doanh nghiệp.

Với suy nghĩ, mong muốn mang đến sự thuận lợi cho nhà nông, trong quá trình phát triển sản xuất tại doanh nghiệp của mình, ông Linh còn tiếp tục nghiên cứu chế tạo và lắp vào sản xuất nhiều loại máy móc khác phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy bơm nước, máy tẽ lạc, tẽ ngô, máy trộn và nghiền đất gieo mạ... Nhờ có các sáng chế phục vụ thiết thực cho đời sống lao động của người nông dân đã giúp Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận không ngừng phát triển và trở thành một trong những doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu trong nước về lĩnh vực sản xuất máy nông nghiệp. Năm 2016, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng thêm nhà máy với quy mô diện tích trên 5.000m², trong đó đầu tư nhiều máy, thiết bị hiện đại trị giá hàng chục tỷ đồng để sản xuất các loại máy nông nghiệp phục vụ nông dân cả nước, tiến tới xuất khẩu. Năng lực sản xuất của nhà máy hiện nay đạt hơn 70.000 sản phẩm/năm, tạo việc ổn định cho 100 lao động.

Nhờ sáng chế ra nhiều loại máy phục vụ nông nghiệp, trong những năm qua ông Linh vinh dự được nhận nhiều giải thưởng về lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật của các cấp, ngành trung ương, của tỉnh trao tặng. Mới đây nhất, ông đã nhận được giải thưởng "Nhân tài Đất Việt năm 2018 về khuyến học, tự học thành tài" với sáng chế máy thái cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm.

TRẦN TUẤN